

บทคัดย่อ

ชื่อการวิจัย : ศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล

ในการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน 3 ดี ปีงบประมาณ 2559

ชื่อ - ชื่อสกุลผู้ทำการวิจัย : สันห์ ศรีประพันธ์

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล ในการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน 3 ดี ปีงบประมาณ 2559 ประชากร คือ สมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เกรจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 351 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ย (\bar{X}) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test) การแปลผลของข้อมูลใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล ในการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน 3 ดี ตามกรอบมาตรฐานแนวทางการดำเนินงานห้องสมุดของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีกรอบมาตรฐานในการศึกษาการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี จำนวน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 หนังสือดี มาตรฐานที่ 2 บรรยากาศดี และมาตรฐานที่ 3 บรรณารักษ์ดี

ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 18-29 ปี ส่วนใหญ่มืออาชีพเป็นนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ระดับความพึงพอใจของสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล ในการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน 3 ดี ปีงบประมาณ 2559 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือมาตรฐานที่ 1 ด้านหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 1 ด้านการจัดหาหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มาตรฐานที่ 2 ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ (ภายนอก) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล ในการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน 3 ดี ปีงบประมาณ 2559 โดยภาพรวม จำแนกตามอายุ สมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจในการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน 3 ดี ปีงบประมาณ 2559 โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านมาตรฐานที่ 3 บรรณารักษ์มีคุณภาพ สมาชิกห้องสมุดมีความพึงพอใจแตกต่างกัน สมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล อายุต่ำกว่า 18 ปี มีความพึงพอใจในการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน 3 ดี ปีงบประมาณ 2559 มาตรฐานที่ 3 ด้านบรรณารักษ์มีคุณภาพ แตกต่างจากสมาชิกที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ส่วนคู่อื่นนอกนั้นไม่แตกต่างกันโดยสมาชิกที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจมากกว่า สมาชิกที่มีอายุ ต่ำกว่า 18 ปี และอายุ 18 - 29 ปี